

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา ของเด็กปฐมวัย
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

ภัทรนันท์ บุญมาก, พจมาน ชำนาญกิจ, สำราญ กำจัดภัย 1-7

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนภาษาไทยตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มสัมพันธ์ (STAD) ร่วมกับการใช้สื่อจริง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประภาพร จิตกาวิณ, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์ 9-19

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมบุญ งามวัฒน์, อุษา ปราบหงษ์ 21-29

การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะตามการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

สุธิดา ฮวดศรี, อุษา ปราบหงษ์, พจมาน ชำนาญกิจ 31-41

การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
วชิระ ดวงใจดี, สุเทพ อ่วมเจริญ 43-52

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับผังกราฟิก เรื่องระบบนิเวศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กนกพร อุทัยวัฒน์, อนันต์ ปานศุภวัชร, ถาดทอง ปานศุภวัชร 53-62

การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1

อิชยา จินะกาญจน์, ลดาวัลย์ มะลิไทย, วิภาวรรณ ใหญ่สมบุญ 63-70

การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมการใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษ
แบบเน้นภาระงาน

ปวีณีย์ บุญปก 71-79

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยวิธีการวิเคราะห์ห่อภิมาณ
วารภรณ์ พันธุ์แก้ว, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์ 81-92

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ TAI, STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รัตนา วงศ์ล้ำม, อุษา ปราบหงษ์, สำราญ กำจัดภัย 93-101

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเจริญเติบโตและระบบร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พัชฌ์ธิดา ศรีลาดเลา, กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ 103-110

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ชั้นร่วมกับผังกราฟิก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปิ่นฉวีวัฒน์ อินทร์เจริญ, ถาดทอง ปานศุภวัชร, ภัทรลภา ฐานวิเศษ	111-119
ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อกำลังคนด้านสารสนเทศสถิติ สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, สุวีรรณ วิชกุล, ชัยณรงค์ เพ็ชรภายลุน, ชนัญญาญจน์ แสงประสาน, สมบูรณ์ ชาวชายโงง	121-132
การพัฒนาหนังสือนิทานภาพประกอบเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย เมธวี ทองคำ, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์	133-143
การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งปันความสำเร็จร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวงทอง เปลี่ยนนอก, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์	145-156
การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ผ่านเทคนิคการใช้คำถามแบบกระตุ้นให้คิดและแผนผังความคิด จักรพันธ์ สีหานาด, รินรติ ปาปะโน	157-168
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง, พงมาน ชำนาญกิจ, ประยูร บุญใช้	169-178
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับผังกราฟิกในรายวิชาหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุวรรณา ไฉมจ้อย, อุษา ปราบหงษ์	179-188
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับแนวคิดพหุสัมผัส เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิไลพร วรรณวิจิตร, พงมาน ชำนาญกิจ, อุษา ปราบหงษ์	189-199
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน จารุวรรณ คงเพชร, พงมาน ชำนาญกิจ, อุษา ปราบหงษ์	201-208
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งปันความสำเร็จ (STAD) แบบช่วยกันคิดช่วยกันเรียน (TAI) และแบบเรียนรู้ร่วมกัน (LT) วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กมลวรรณ วิพรรณะ, อุษา ปราบหงษ์, พงมาน ชำนาญกิจ	209-220

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การจัดสวนในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนิตพร ทัศคร, พจมาน ชำนาญกิจ 221-233

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดอภิปัญญา โยนิโสมนสิการและชุมชนการเรียนรู้
แบบร่วมงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครุระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 235-244

บทความวิชาการ

พื้นฐานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัลลิก 245-250

กระบวนการพิจารณาบทความ, หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเขียนต้นฉบับ
แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ 251-261

วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์